



ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชน
ผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่กองทัพบก กำหนดให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลข
ประจำตัวประชาชน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
ดำเนินการสอบรอบสอง (การตรวจโรคและสอบจิตเวช, การยื่นเอกสารการสมัครสอบ, การสอบสัมภาษณ์
และความเหมาะสมกับตำแหน่ง, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ
(เชิงลึก)) ในห้วงวันที่ ๒๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงขอให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด หากผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) ไม่เข้ารับการสอบตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการ ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
รายละเอียดบัญชีหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติการคัดกรองก่อนเข้ารับการสอบรอบสอง ตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสอบ มีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณี ให้ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง
ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด และให้เป็น
หน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะจัดการให้ทราบประกาศข้างต้น และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล โดยต้องติดตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบกเพิ่มเติม
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ สถานที่ หรืออื่น ๆ
ทั้งนี้ให้ยึดถือประกาศครั้งล่าสุดเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลโท

(วิสันติ สระศรีตา)

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๔๗